

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *113* /UBND-VP

Triệu Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2020

V/v Tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân cư trú, lao động bất hợp pháp và đưa người xuất cảnh cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài.

Kính gửi: - MTTQ, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Qua rà soát, thống kê, trên địa bàn huyện hiện nay có khoảng hơn 2.100 người đang lao động, làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, công tác quản lý công dân trên địa bàn xuất cảnh ra nước ngoài còn nhiều hạn chế, yếu kém; vẫn còn xảy ra tình trạng người lao động ở một số địa phương xuất cảnh lao động trái pháp luật ở nước ngoài (chủ yếu ở Trung Quốc, Lào, Thái Lan ...), vi phạm hợp đồng, tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc, cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước sở tại (chủ yếu tại Hàn Quốc); còn hiện tượng cá nhân, tổ chức không có chức năng, không được cấp phép lợi dụng danh nghĩa hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, lôi kéo và tổ chức đưa công dân sang các nước (như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia ...)

Ngày 27/12/2019 Ban Thường vụ Huyện ủy đã có công văn số 1012-CV/HU về việc "Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài"

Để tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân cư trú, lao động bất hợp pháp và đưa người xuất cảnh cư trú, lao động bất hợp pháp tại nước ngoài, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn:

- UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật; giao Chủ tịch xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo thành lập các tổ công tác xuống các thôn, tổ dân phố triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái pháp luật, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các ban ngành, thôn tại các xã, thị trấn.

- Nội dung tuyên truyền: Yêu cầu các đơn vị tập trung vào các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài; tổ chức đưa người đi lao động trái phép tại nước ngoài, các hành vi này có thể bị đưa ra truy tố theo các tội danh quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đó là **Điều 347, Điều 349; Điều 350**; hoặc bị xử phạt hành chính theo nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ tại **Điều 17** Vi phạm các quy định về xuất cảnh, cư trú và đi lại.

- UBND xã, thị trấn xây dựng bản tin tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung *“Nghiêm cấm mọi công dân xuất cảnh đi nước ngoài lao động trái pháp luật”, “Hành vi tổ chức đưa người đi nước ngoài lao động trái phép sẽ bị xử lý theo pháp luật!”*.

- Cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh cư trú, lao động bất hợp pháp ở nước ngoài trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Người đứng đầu cấp ủy phải tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn xuất cảnh lao động trái pháp luật, bảo đảm hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương đơn vị.

- Cấp ủy chính quyền xã, thị trấn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân về biên giới quốc gia, về xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động; đồng thời, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh cư trú, lao động trái pháp luật tại nước ngoài, đặc biệt là tuyên truyền để người dân thấy được tính rủi ro khi xuất cảnh đi lao động, làm thuê trái phép

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tổ chức họp thôn, xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tổ chức cho từng hộ dân ký cam kết không đi lao động trái phép. Rà soát, nắm chắc tình hình, số lượng công dân đã xuất cảnh trái phép, các đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép để có biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép. Đồng thời, phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát đánh giá thực trạng, nhu cầu lao động để có giải pháp giải quyết việc làm cho người dân, nhất là những người đi lao động trái phép đã trở về địa phương.

- Các lực lượng chức năng tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động.

- Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thấy được những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi đi lao động trái pháp luật tại nước ngoài; lồng ghép các nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, buổi sinh hoạt tập thể, từ đó ổn

định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngay tại địa phương.

- Đài truyền thanh tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về xuất, nhập cảnh; những tác hại của việc xuất cảnh cư trú, lao động trái pháp luật tại nước ngoài đến tình hình an ninh trật tự và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đầu mối, tìm hiểu về các doanh nghiệp tại địa phương, trong tỉnh và toàn quốc có nhu cầu tuyển dụng lao động; các công ty, đơn vị có các đơn hàng đưa người đi lao động ở nước ngoài hợp pháp để chính quyền các xã thông báo cho người dân.

- Giao Công an huyện - Thường trực ban chỉ đạo huyện về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái pháp luật tại nước ngoài theo dõi, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện, tập hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện và đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương.

Đây là công tác thường xuyên, tập trung thực hiện cao điểm bắt đầu từ ngày **08/01/2020** đến ngày **10/03/2020**, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo cáo đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xin ý kiến ./.

Nơi nhận: 

- Như trên (th/hiện);
- Lưu: VT, CAH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Le Quang Trung